

Số: 120 /BC - P.KT&HT

Hón Quán, ngày 17 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XI

Thực hiện Công văn số 1875/UBND-KTTH ngày 09/12/2020 của UBND huyện Hón Quán về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XI.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện trả lời một số nội dung sau:

1. Cử tri Đỗ Thanh Hà - ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp: đề nghị nâng cấp tuyến đường từ chợ Tân Hiệp đến cầu Sóc 5 đi xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh.

Trả lời: Tuyến đường này phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có phối hợp với UBND xã Tân Hiệp tiến hành khảo sát và tham mưu UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021-2025. Trước mắt đề nghị UBND xã Tân Hiệp vận động nhân dân và mạnh thường quân khắc phục sửa chữa tạm lại các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông cho nhân dân trong khu vực.

2. Cử tri Lê Hoàng Đan - ấp An Quý, xã Thanh An: theo nội dung Công văn số 1401/UBND-SX ngày 12/9/2017 của UBND huyện Hón Quán về xác nhận diện tích đề nghị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giao đất về cho tỉnh quản lý. Trong đó, xã Thanh An có 1,6 ha đất cho xã để làm các công trình phúc lợi từ năm 2017 nhưng đến nay công ty cao su chưa giao đất cho xã. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đề xuất và thông tin kết quả đến thời điểm hiện tại cho Nhân dân xã Thanh An biết.

Trả lời: Ngày 21/10/2020, UBND huyện đã tiếp tục bàn hành Công văn số 1616/UBND – KSX về việc đề nghị Công ty TNHH MTV cao su Bình Long xem xét bàn giao các khu đất để xây dựng các công trình công cộng, trong đó có các khu đất cần thu hồi trên địa bàn xã Thanh An (khu đất Xây dựng trường Mầm non Trà Thanh 1ha và 03 khu đất để xây dựng nhà văn hóa ấp Trà Thanh 0,2ha, Phùm Lu 0,2ha; An Quý 0,2ha). Đồng thời vào ngày 09/12/2020, UBND huyện cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với Công ty về việc này, Tại buổi làm việc Công ty đã thống nhất với UBND huyện đối với các khu đất đề nghị giao về địa phương thực hiện các công trình công cộng, phúc lợi xã hội theo đề nghị của huyện tại Công văn số 1616/UBND-KSX ngày 21/10/2020 cụ thể như sau:

* Đối với các công trình đã thống nhất tại Biên bản ngày 16/10/2017 với tổng diện tích 10,42ha:

Thống nhất bàn giao các khu đất này về địa phương để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, đề nghị phía huyện Hón Quán thực hiện các trình tự, thủ tục để bàn giao đất về địa phương theo quy định của Tập đoàn. Thống nhất phối hợp với



huyện Hớn Quản đo đạc trích đo vị trí từng thửa đất làm cơ sở thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo.

** Đối với công trình đề nghị giao về địa phương để thực hiện xây dựng các công trình văn hóa, đường giao thông và các công trình khác:*

- Đối với các công trình địa phương quy hoạch các công trình công cộng, phúc lợi xã hội mà trên đất có công trình của Công ty: Hiện nay Công ty đang thông kê vào danh mục các công trình xử lý, sắp xếp nhà, đất theo Nghị định 167, Công ty thống nhất chủ trương bàn giao các công trình nhà và đất này về địa phương quản lý sau khi có chủ trương thống nhất giữa UBND tỉnh và Tập đoàn.

- Đối với các công trình nhà văn hóa xây dựng mới trên đất đang trồng cao su: Công ty không thống nhất bàn giao các công trình nhỏ lẻ này.

- Đối với công trình Nghĩa trang tại các xã: An Khương, Thanh Bình, Phước An: Công ty ghi nhận, đề nghị huyện Hớn Quản phối hợp với Công ty khảo sát cụ thể để xem xét quyết định.

- Công trình đường vào cầu Huyện ủy: Thống nhất chủ trương bàn giao về địa phương, đề nghị huyện thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo.

- Đối với tuyến đường huyện dự kiến đầu tư nâng cấp thành đường nhựa: Công ty thống nhất chủ trương thu hồi, đề nghị huyện Hớn Quản thực hiện các thủ tục tiếp theo để thu hồi đất, thanh lý cao su bàn giao đất về địa phương theo quy định của Tập đoàn.

- Phối hợp làm đường nhựa đường Long Bình Sóc Lớn dài 1,1km: Công ty thống nhất sẽ đầu tư đến hết phần đất của Công ty quản lý, địa phương sẽ đầu tư phần còn lại.

- Công trình điện trung thế tổ 10, ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng: Công ty thống nhất chủ trương giao về địa phương, đề nghị huyện thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo.

- Công trình điện trung thế ấp Sóc Xoài Nhỏ (vừa làm đường giao thông và đường điện): Đề nghị huyện phối hợp với Công ty đi khảo sát lại hướng tuyến để xem xét, giải quyết.

- Đối với các tuyến đường GTNT mở mới qua lô cao su đang trồng: Công ty không đồng ý. Trường hợp đặc thù đề nghị UBND huyện và Công ty cùng phối hợp đi khảo sát thực tế để xem xét, giải quyết.

- Đối với các tuyến đường GTNT mở ở bìa lô hoặc các tuyến đường đã hình thành rồi trên đất của Công ty hiện nay người dân và Công ty đang lưu thông: Công ty thống nhất không giao về địa phương nhưng Công ty cho địa phương đầu tư cứng hóa mặt đường các tuyến đường này và phải cho phương tiện của Công ty lưu thông vận chuyển trên tuyến đường (UBND cấp xã phải có biên bản cụ thể với Nông trường); đối với những tuyến đường địa phương đã đầu tư rồi, đề nghị UBND huyện chỉ đạo xã có Biên bản thống nhất với Nông trường được phép đi lại trên tuyến đường mà địa phương đã làm.

** Đối với Quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện:*

- Đối với khu cụm công nghiệp tại Tân Khai, Thanh Bình: Hiện nay Công ty đã quy hoạch gần 2.000ha đất khu công nghiệp trên địa bàn huyện tại các xã, thị

trần: Tân Khai, Đồng Nơ, Minh Đức, Thanh Bình, Tân Quan (đã bao gồm cụm công nghiệp Tân Khai, Thanh Bình) khi Công ty trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết sẽ có quy hoạch các công trình công cộng, phúc lợi xã hội và các khu dân cư đảm bảo phục vụ cho phát triển công nghiệp theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và các Luật có liên quan.

- Đối với các cụm công nghiệp tại Tân Lợi, Thanh An hoặc tại các xã khác: Công ty thống nhất về chủ trương sẽ phối hợp với UBND huyện xác định vị trí cụ thể để lãnh đạo hai đơn vị thống nhất.

3. Cử tri Thị Hơi - ấp 5, xã An Khương: UBND huyện đề xuất Công ty TNHH MTV cao su Bình Long xem xét mở lại con đường đi vào Phùm ma của ấp tại địa bàn ấp Lòng Hồ (xã Tân Hưng) đây là phùm ma của ấp 5 từ xưa đến nay nhưng Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long mở vườn ươm, móc mương bít đường, mỗi lần đưa người đi chôn cất tại phùm ma thì người dân phải đi vòng đến nhà máy chế biến mũ 30/4, đường đi vòng này rất khó khăn và xa.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo, giao phòng Tài Nguyên môi trường chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã An Khương và Tân Hưng tiến hành khảo sát hiện trạng cụ thể để báo cáo, tham mưu UBND huyện xem xét, làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Bình Long trong thời gian tới.

4. Cử tri Nguyễn Quốc Việt - ấp Núi Gió, xã Tân Lợi (SĐT 0792 508 589): Hiện nay trên đường đi qua khu dân cư ấp Núi Gió có biển báo giao thông 50 km/giờ, việc quy định tốc độ đối với phương tiện tại tuyến đường đi qua khu dân cư như vậy có phù hợp không? Vấn đề này, đợt tiếp xúc cử tri lần trước Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có văn bản đề nghị liên hệ Công an huyện nhưng khi liên hệ Đội giao thông công an huyện, được biết việc này thuộc thẩm quyền chủ trì giải quyết của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Đề nghị đơn vị thông tin về vấn đề này.

Trả lời: Tuyến đường đi qua khu dân cư ấp Núi Gió có hiện trạng là đường hai chiều không có giải phân cách chính giữa, mặt đường nhựa 6m, tuyến đường này có lưu lượng lớn xe chở đá của các doanh nghiệp khai thác đá tại khu vực Núi Gió, do đó trước đây có nhiều cử tri kiến nghị việc các xe chở đá chạy nhanh gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm khói bụi, đá rơi vãi trên mặt đường. Vì vậy, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Công an huyện và địa phương tiến hành khảo sát và lắp đặt biển báo giao thông 50 km/giờ để hạn chế tốc độ tối đa cho phép. Việc thực hiện cấm báo giao thông 50 km/giờ được thực hiện theo tình hình thực tế và Căn cứ tại Điều 6, Thông tư 91/2015/TT - BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, việc thực hiện lắp đặt biển báo giao thông 50 km/giờ thuộc tuyến đường đi qua khu dân cư Núi Gió là đúng theo quy định và tình hình thực tế tại khu vực này.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo tham mưu UBND huyện xem xét, trả lời./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT, CV: (Trung).

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Ngọc Thế